

CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)



Ảnh minh họa - Baobaclieu.vn

BỮA CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP YÊU THƯƠNG

TRẦN MAI HƯƠNG

Ai đó đã từng nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, có lẽ đó là một ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người. Chính vì vậy, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính

phủ đã có Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam và chọn tháng 6 chính là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển của gia đình để tạo điều kiện mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018, Quảng Bình tiếp tục tuyên

Vấn đề - Sự kiện

truyền với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm và nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc. “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với các thông điệp: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ... nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đến vị trí, vai trò của gia đình, cách tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Thực hiện nhiệm vụ này, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhằm nêu bật ý nghĩa, vai trò quan trọng của gia đình trong thời kỳ mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan như treo 100 băng rôn trên các tuyến đường chính tại thành phố Đồng Hới; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh chạy xe loa tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam trong nội thành thành phố Đồng Hới...

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử của ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Duy trì và mở rộng sự phát triển của các mô hình gia đình hiếu học, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; những câu chuyện hay, đáng suy ngẫm về gia đình hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam,...

Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nền nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày Gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

Hi vọng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2018 không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho các thành viên, mà còn là nơi yêu thương gắn bó, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau và sẽ là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai trong Ngày Gia đình Việt Nam đồng thời để nhắc nhở tất cả mọi người duy trì bữa cơm như một cách để thắp lửa cho tổ ấm của mình: Hãy trân trọng hơn những giây phút sum họp bên bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc của gia đình ■

T.M.H